



BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2023

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Trong không khí cả nước tung bừng phấn khởi, hân hoan chào đón Tết cổ truyền dân tộc - Xuân Quý Mão 2023, thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Nội vụ và nhân danh cá nhân, tôi gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành Nội vụ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Với phương châm hành động: “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, năm 2022 đã ghi nhận những dấu ấn thành công toàn diện về mọi mặt công tác của ngành Nội vụ. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành luôn bám sát đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước để tham mưu, đề xuất trình các cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện thể chế quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Nội vụ bảo đảm thống nhất, liên thông giữa quy định của Đảng và Nhà nước, giữa Trung ương và địa phương, có hiệu lực và hiệu quả. Đổi mới tư duy, thích ứng với yêu cầu, nghiên cứu thực tiễn, tham mưu, thực hiện nhiều việc quan trọng, việc khó nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, thúc đẩy cải cách hành chính nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn cho phát triển, góp phần quan trọng vào tăng trưởng và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đảng và Nhà nước cũng đã trân trọng ghi nhận và biểu dương những thành tích rất to lớn và tốt đẹp mà đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Nội vụ đạt được trong năm 2022.

Tôi tin tưởng với khí thế mới của mùa xuân đổi mới, sáng tạo, với nền tảng thành công vững chắc đã được tạo dựng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành Nội vụ sẽ bước vào năm 2023 với tâm thế chủ động, tích cực, quyết tâm, nắm bắt những cơ hội, hóa giải những thách thức, đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023. Xuân Quý Mão, với niềm tin và kỳ vọng lớn lao, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành Nội vụ cùng đồng lòng, gắng sức, nhất định chúng ta sẽ đạt được những thành công to lớn và tốt đẹp hơn nữa, tô đậm thêm truyền thống vẻ vang của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ được vun đắp qua các thời kỳ.

Chúc các đồng chí cùng gia đình năm mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và thành công!

Thân ái!

PHẠM THỊ THANH TRÀ

**ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
BÍ THƯ BAN CÁN SỰ ĐẢNG, BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ**

